

**รายงานการเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม**  
การเปิดโอกาสให้บุคคลภายนอกได้มีส่วนร่วมในการดำเนินงานตามภารกิจ

**การประชุมบูรณาการทำงานแก้ไขปัญหาสายสื่อสารไม่เป็นระเบียบพื้นที่จังหวัดสระบุรี**

วันอังคารที่ ๑๒ มีนาคม ๒๕๖๗ เวลา ๑๐.๐๐ – ๑๒.๐๐ น. สำนักงาน กสทช. เขต ๑๕ จัดการประชุมบูรณาการทำงานแก้ไขปัญหาสายสื่อสารไม่เป็นระเบียบพื้นที่จังหวัดสระบุรี โดยใช้พื้นที่ห้องประชุมการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดสระบุรี เพื่อบูรณาการการแก้ไขปัญหาสายสื่อสารร่วมกันของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนติดตามผลการจัดระเบียบสายสื่อสาร ตามแผนการจัดระเบียบสายสื่อสาร พ.ศ.๒๕๖๖ – ๒๕๖๗ ในพื้นที่จังหวัดสระบุรี โดยมีผู้แทนจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง อาทิ เช่น สำนักงาน กสทช. การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค และผู้ประกอบการสื่อสารโทรคมนาคม ในพื้นที่จังหวัดสระบุรี

**ประเด็นหรือเรื่องในการมีส่วนร่วม**

ตามที่ สำนักงาน กสทช. เขต ๑๕ ได้จัดซักซ้อมความเข้าใจแผนการจัดระเบียบสายสื่อสาร พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๖๗ ไปแล้ว ณ ห้องประชุมการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเขต ๑ โซนภาคกลาง เพื่อให้การดำเนินงานมีประสิทธิภาพ และเกิดการบูรณาการแก้ไขปัญหาสายสื่อสารไม่เป็นระเบียบในพื้นที่จังหวัดสระบุรี จึงได้มีการจัดประชุมขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อติดตามงานจัดระเบียบสายสื่อสารตามแผนฯ ของสำนักงาน กสทช. และเพื่อเป็นการบูรณาการร่วมกันในการแก้ไขปัญหาสายสื่อสารไม่เป็นระเบียบระหว่างการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค สำนักงาน กสทช. และผู้ประกอบการสื่อสารโทรคมนาคม

**สรุปข้อมูลของผู้มีส่วนร่วม**

ผู้แทนสำนักงาน กสทช. การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเขต ๑ ภาคกลาง การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดสระบุรี การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาในพื้นที่จังหวัดสระบุรี ผู้ประกอบการสื่อสารโทรคมนาคมจังหวัดสระบุรี จำนวน ๓๘ คน

**ผลจากการมีส่วนร่วม**

รับทราบแผนการจัดระเบียบสายสื่อสาร พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๖๗ บูรณาการและติดตามงานจัดระเบียบสายสื่อสารตามแผนฯ ในพื้นที่จังหวัดสระบุรี จำนวน ๘ เส้นทาง คัดเลือกผู้ดำเนินงาน กำหนดกรอบระยะเวลาดำเนินงาน และจัดลำดับความสำคัญในการดำเนินงานในแต่ละเส้นทาง รวมถึงการแก้ไขปัญหาและอุปสรรคเตรียมความพร้อมด้านต่าง ๆ เพื่อให้การจัดระเบียบสายสื่อสารเป็นไปตามแผนที่กำหนด

รับทราบการแก้ไขปัญหาสายสื่อสารจากการร้องเรียนของประชาชนในพื้นที่ รวมถึงการติดตามผลการดำเนินงานตามที่สำนักงาน กสทช. ได้รับข้อร้องเรียนในเรื่องดังกล่าว

## การนำผลจากการมีส่วนร่วมไปปรับปรุงพัฒนาการดำเนินงานของหน่วยงาน

การติดตามผลการดำเนินงานตามแผนการจัดระเบียบสายสื่อสาร คัดเลือกบริษัทผู้แทนดำเนินการ โดยผู้ประกอบกิจการสื่อสารทุกหน่วยงานได้มีการประชุมคัดเลือกบริษัทรับจ้างกลางมาดำเนินการจัดระเบียบสายสื่อสาร และได้มีมติร่วมกันเพื่อจ้างบริษัทเอกชนผู้รับจ้างเป็นผู้ดำเนินการจัดระเบียบสายสื่อสารทั้ง ๘ เส้นทาง จากการเริ่มเข้าไปดำเนินงานของบริษัทเอกชนผู้รับจ้างในการสำรวจพื้นที่พบปัญหาและอุปสรรคบางประการ โดยที่ประชุมได้อภิปรายร่วมกัน และเสนอแนวทางการแก้ไขปัญหา เช่น การกำหนดจุดเริ่มต้นของพื้นที่ให้ชัดเจนในแต่ละเส้นทาง การดำเนินงานตามมาตรฐานความปลอดภัยในการปฏิบัติงาน การที่ผู้ปฏิบัติงานต้องมีอุปกรณ์ป้องกันอันตรายให้ครบถ้วน โดยจะมีการประเมินผลการปฏิบัติงานตามแผนในช่วงเดือนตุลาคม ๒๕๖๖

กรณีการแก้ไขปัญหาสายสื่อสารที่ได้รับการร้องเรียนจากประชาชน ผ่านช่องทางการรับเรื่องร้องเรียนของสำนักงาน กสทช. ๑๒๐๐ ที่ประชุมได้นำผลการมีส่วนร่วมจากการรับฟังปัญหา อุปสรรค ในการดำเนินงานรวมถึงได้บูรณาการร่วมกันระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อกำหนดแนวทางและจัดทำเป็นแผนการดำเนินงานแก้ไขปัญหาาร่วมกัน โดยขอให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งจัดระเบียบสายไฟฟ้าและสายสื่อสาร ตามข้อร้องเรียนโดยด่วน ไม่ให้เกิดอุบัติเหตุกับประชาชนในการใช้พื้นที่ต่อไป

## ภาพถ่ายกิจกรรมการมีส่วนร่วม





